



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๓-๔
ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑๑/ ๑ ง ๕๐๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดยโสธร ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๖๓๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร ดังนี้

- ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๖๓๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
- นางวงเดือน วงศ์อนันต์

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายยุทธนา สุริยะ)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล